

กรมพลศึกษา ร่วมส่งความสุขให้เด็ก ๆ ในวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561 ชูแนวคิด “แต่งแต้มเติมสุข ที่สดใสให้กับเด็ก ๆ”



กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “แต่งแต้มเติมสุขที่สดใสให้กับเด็ก ๆ” ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นางสาวดารณี ลิขิตวรงค์ดี รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับ โดยมีไฮไลท์การแสดงโขนเด็ก ดอน “ยกรบ” จากนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร และมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ งาน “วันเด็กแห่งชาติ” โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ สร้างความสนุกสนาน โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองที่มาในงานได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมนันทนาการด้านศิลปหัตถกรรม โดยครูมี้ม (ราชา หาญยงยุทธ) สอนปั้นดินญี่ปุ่น กิจกรรมนันทนาการประเภทเต้นรำ โดยครูเกล (ดารณี ประดับกุล) สอนเต้น Hip Hop กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก สอนการมัดย้อมผ้า โดยครูมีน เป็นต้น

ที่สำคัญ ภายในงานกรมพลศึกษาได้จัดให้มีนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

1. โครงการ “จิตอาสา เราทำดี ด้วยใจ” ก่อกำเนิดพลังให้คนไทยในชาติร่วมทำความดี มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
2. ทรงส่งเสริมให้พระราชธิดาและพระราชโอรสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่นการคิดค้นประดิษฐ์และฝึกซ้อมบินเครื่องบินเล็ก
3. ดอกไม้ประจำพระองค์ คือดอกรวงผึ้ง มีดอกสีเหลือง ตรงกับวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การศึกษา ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นจากรถโมบายที่มาให้บริการภายในงาน อีกทั้งมีกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา เป็นเกมฝึกทักษะและสมาธิด้วยการฝึกตีกอล์ฟ และการ

Shoot Basketball เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งเด็กที่ร่วมเล่นเกมในบูธกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกและของรางวัล และมีกิจกรรมบนเวที เช่น วงดนตรี มายากล การแสดงตลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจับฉลากแจกรางวัลบนเวที ตลอดการจัดงานอีกด้วย